

อินเดียขึ้นแท่นแหล่งลงทุนเป้าหมายอันดับ 2 ของโลก

อินเดียเป็นประเทศที่นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจ เนื่องจากเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้ ด้วยจำนวนประชากรกว่าหนึ่งพันล้านคน (มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน) ในจำนวนนี้มีประชากรที่จัดอยู่ในกลุ่มกำลังซื้อปานกลาง (รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากกว่า 3 พันดอลลาร์สหรัฐ) มากถึง 300 ล้านคน และอีกกว่า 50 ล้านคนจัดเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยระดับมหาเศรษฐี นอกจากนี้ อินเดียยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และเพียงพอที่จะส่งป้อนให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างไม่ขาดสาย รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวอันหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับอินเดียมากถึง 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2550 ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้อินเดียมีความโดดเด่นเหนือประเทศอื่น ๆ และเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้าไปทำธุรกิจในอินเดีย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการลงทุน (United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) ซึ่งมีการจัดอันดับประเทศที่น่าเข้าไปลงทุนที่สุด (Most-preferred Foreign Direct Investment Destination) ในช่วงปี 2551-2553 และเผยแพร่ใน World Investment Report 2008 ปรากฏว่าอินเดียได้รับการจัดให้เป็นประเทศเป้าหมายที่น่าเข้าไปลงทุนมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญ ดังนี้

- **รัฐบาลอินเดียมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ** โดยเฉพาะการผ่อนคลายกฎระเบียบการเป็นเจ้าของกิจการของนักลงทุนต่างชาติ อาทิ อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นในธุรกิจค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้ายี่ห้อเดียว (Single-brand Retail) ได้ถึงร้อยละ 51 และอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นในธุรกิจโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 74 รวมทั้งขยายสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจการบิน เหมืองแร่ ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม และการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า เป็นต้น

- **รัฐบาลอินเดียให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน** และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟ้า และประปา ทั้งนี้ UNCTAD คาดว่า ในปี 2550-2555 อินเดียต้องการเงินลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 9 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอินเดียมีเงินลงทุนจากต่างประเทศในโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเฉลี่ยเพียงปีละ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการพัฒนาระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม ถนน ท่าเรือ รถไฟ และสนามบิน

- **อินเดียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง** นับตั้งแต่ปี 2540 เศรษฐกิจอินเดียขยายตัวในอัตราเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้หลั่งไหลเข้ามาในอินเดีย ทั้งนี้ ในปี 2550 อินเดียมีเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงถึง 23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2549 คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 74 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียใต้ และมากเป็นอันดับ 4 ของเอเชียรองจาก

จีน ฮองกง และสิงคโปร์ การลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการรถไฟ ซึ่งรัฐบาลอินเดียเปิดเสรีมากขึ้น รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการอื่น ๆ

ทั้งนี้ การจัดอันดับของ UNCTAD ให้อินเดียเป็นประเทศเป้าหมายที่น่าลงทุนมากเป็นอันดับ 2 ของโลกนั้น เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าอินเดียมีศักยภาพอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งนักลงทุนไทยที่ต้องการเข้าไปแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอินเดีย ซึ่งสามารถรองรับการลงทุนได้อีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามมา

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
พฤศจิกายน 2551